

สรุปประเด็นศาสตร์พระราชาราช สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันศุกร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๐.๑๕ น.

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชาราช สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” มีเนื้อหาโดยสรุป ดังนี้

หัวข้อ	รายละเอียด	สำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง
๑. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	<p>สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๑๐ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ ตั้งแต่ทรงดำรงพระราชฐานะพระรัชทายาท เมื่อเสด็จขึ้นทรงราชย์ ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร์เป็นสำคัญ โดยมีพระราชประสงค์ที่จะสนองพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมชนกนาถ ด้วยการสืบสาน รักษา และต่อยอดศาสตร์พระราชาราช และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและประเทศชาติเจริญก้าวหน้ามั่นคง</p> <p>ทั้งนี้ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว แสดงพลังแห่งความจงรักภักดี ด้วยการร่วมขับร้องบทเพลงสดุดีจอมราชา โดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ ในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล</p>	-
๒. ประเทศไทยได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากประชาคมโลก	<p>ประเทศไทยสามารถสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากประชาคมโลกได้ โดยลำดับ อาทิ เรื่องการบินพลเรือน (ICAO) การประมงที่ถูกต้องตามหลักสากล (IUU) และสถานการณ์ค้ามนุษย์ที่อยู่ในระดับที่ดีขึ้น (TIP report) เป็นต้น และล่าสุดองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก (WIPO) ได้เปิดเผยรายงานการประเมินผลดัชนีนวัตกรรมโลกประจำปี ๒๕๖๑ โดยประเทศไทยมีอันดับดีขึ้นถึง ๗ อันดับจากอันดับที่ ๕๑ ในปีที่แล้ว มาเป็นอันดับที่ ๔๔ ในปีนี้ จากทั้งหมด ๑๒๖ ประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ ประเทศไทยยังถูกจัดให้เป็นผู้นำในหลาย ๆ ด้าน เช่น การส่งออกสินค้าสร้างสรรค์ สินค้าเทคโนโลยีขั้นสูง การจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร และที่สำคัญคือ การเป็น ๑ ใน ๒๐ ประเทศ ที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาด้านนวัตกรรม สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ส่งผลให้การเดินทางเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในทุกมิติเป็นไปด้วยความราบรื่น ซึ่งผลการเยือนอังกฤษ ฝรั่งเศส และศรีลังกา ในช่วงเวลาที่ผ่านมาล้วนเป็นไปด้วยดี</p> <p>ทั้งนี้ การเยือนภูฏาน เป็นไปเพื่อการกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือให้แน่นแฟ้นในทุกมิติ โดยเฉพาะความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว สาธารณสุข และการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันทั้งในระดับราชวงศ์ รัฐบาล และประชาชน อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ส่วนใหญ่อยู่ในบริบทของความร่วมมือทางวิชาการ อาทิ ด้านการพัฒนาสาธารณสุข และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยภูฏานมองไทยเป็นแบบอย่างในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับทฤษฎีความสุขมวลรวมประชาชาติ (Gross National Happiness - GNH) ของภูฏาน สำหรับโครงการความร่วมมือที่สำคัญ อาทิ โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการผลิตภัณฑ์ OGOP (One Gewog One Product) ของภูฏาน และโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบทางการเกษตรในพระราชดำริของสมเด็จพระราชินีจิกมีฯ ณ เมืองพูนาคา</p>	-

หัวข้อ	รายละเอียด	สำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง
	<p>ได้น้อมนำหลักเกษตรทฤษฎีใหม่และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้เป็นต้นแบบในการออกแบบโครงการด้านระบบชลประทานและการบริหารจัดการน้ำ นอกจากนี้ ทั้งสองประเทศยังเห็นควรผลักดันความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นที่จะเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันผ่านการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้าไทย - ภูฏาน (JTC) ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่จะผลักดันให้ประเด็นดังกล่าวประสบความสำเร็จได้ในอนาคต</p>	
<p>๓. การเดินทางไปตรวจราชการของรัฐบาลในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒</p>	<p>การเดินทางไปตรวจราชการของรัฐบาลในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประกอบด้วย จังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ และยโสธร เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อติดตาม ประเมินผล การขับเคลื่อนในระดับปฏิบัติในแต่ละภูมิภาคของประเทศ และรับฟังปัญหาโดยตรงจากประชาชน รวมทั้งภาคเอกชนในพื้นที่ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ขอขอบคุณประชาชน ข้าราชการ และทุกภาคส่วนในพื้นที่ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น</p> <p>คณะรัฐมนตรีได้ลงไปสัมผัสความเดือดร้อนของประชาชน โดยโครงการต่าง ๆ ที่พื้นที่เสนอขึ้นมา หากสามารถเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ และมีความจำเป็นเร่งด่วน ต้องพิจารณาปรับการดำเนินการให้เร็วขึ้น อาทิ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ทั้งทางถนน ทางราง และทางอากาศ เพื่อการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการค้าชายแดน การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหาอุทกภัย การยกระดับการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และศูนย์การแพทย์แผนไทย - พนา เป็นศูนย์การแพทย์ครบวงจร เป็นต้น เพื่อให้กลุ่มจังหวัดนี้บรรลุเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ของคนในพื้นที่ คือ อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและเกษตรอินทรีย์เพิ่มมูลค่า การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ การค้าชายแดนได้มาตรฐานสากล</p> <p>ความสำเร็จจากการประชุมคณะรัฐมนตรีในพื้นที่ครั้งนี้ คือ การส่งเสริมสมุนไพรไทยตามนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ที่มุ่งยกระดับมาตรฐานการผลิตยาจากสมุนไพรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การผลิตยา (GMP) ส่งผลให้ปัจจุบันตลาดสมุนไพรไทยโตขึ้นอย่างรวดเร็ว จนสามารถส่งออกสมุนไพรและสารสกัดได้กว่าปีละ ๑,๐๐๐ ล้านบาท โดยคาดการณ์ว่าภายในปี ๒๕๖๔ จะสามารถสร้างมูลค่าได้มากกว่า ๕.๖๙ หมื่นล้านบาท ซึ่งอาชีพการปลูกสมุนไพรจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรในอนาคตอีกด้วย</p> <p>นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรียังได้เห็นชอบในการผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมให้ประชาชนปลูกต้นไม้ยืนต้นมูลค่าสูงในที่ดินกรรมสิทธิ์ เพื่อการออมและการสร้างมูลค่าของเศรษฐกิจ โดยมีสาระสำคัญกำหนดให้มีไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ รวมทั้งสิ้น ๕๘ ชนิด เช่น สัก พะยูง ชิงชัน แดง เต็ง ฯลฯ เป็นทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจได้</p>	-
<p>๔. การเตรียมจัดงาน Thailand Social Expo ๒๐๑๘</p>	<p>รัฐบาลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้เตรียมจัดงาน Thailand Social Expo ๒๐๑๘ ขึ้นระหว่างวันที่ ๓-๕ สิงหาคมนี้ ณ Hall ๕-๘ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเกิดจากองค์การภาคีเครือข่ายด้านสังคม ด้วยการบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนกว่า ๘๐ หน่วยงานตามแนวทางประชารัฐ พร้อมด้วยหลักการทำงานตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ครอบครัว และชุมชน ซึ่งเป็นฐานรากของสังคมให้เข้มแข็ง</p>	-

หัวข้อ	รายละเอียด	สำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง
	<p>โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็ก เยาวชน สตรี ครอบครัว ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้มีความมั่นคงในการดำรงชีวิตด้วยคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกันในสังคม นับว่าเป็นงานมหกรรมด้านสังคมครั้งแรกของประเทศไทย และเตรียมก้าวเข้าสู่บทบาทนำในประชาคมอาเซียนในปีหน้าอีกด้วย</p>	
<p>๕. การบริหารจัดการขยะ</p>	<p>การบริหารจัดการขยะถือเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่เป็นหน่วยปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ เช่น พระราชบัญญัติเทศบาล พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร และพระราชบัญญัติบริหารราชการเมืองพัทยา ซึ่งกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับดูแล อปท. ตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งไม่ใช่อำนาจในการบังคับบัญชา ในขณะที่หน่วยงานอื่น เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข จะเป็นหน่วยงานกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ คำแนะนำ เพื่อให้ อปท. ต่าง ๆ นำไปปฏิบัติให้อยู่ในกรอบ อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ</p> <p>ทั้งนี้ การดำเนินการตามกฎหมายต่าง ๆ ที่ผ่านมา ยังไม่สามารถครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ในการบริหารจัดการขยะอย่างครบถ้วน จึงได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้ครอบคลุมในทุกประเด็นที่มากกว่าการเก็บขนขยะและการกำจัดขยะอาทิ ประเด็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางตามหลัก ๓Rs ได้แก่ การคัดแยกขยะ ใช้น้อย ใช้น้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ การหาประโยชน์จากการจัดการขยะมูลฝอยโดยการทำเป็นธุรกิจ การให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย รวมถึงกลไกในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่เป็นเอกภาพ เป็นต้น</p> <p>ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองฯ ได้อำนวยความสะดวกให้เอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการให้ยกเว้นการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ทั้งนี้เพื่อความรอบคอบในการดำเนินการอย่างมั่นคงและยั่งยืนในการดำเนินการของเอกชน ซึ่งตามกฎหมายดังกล่าวรวมทั้งประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนดหลักเกณฑ์เบื้องต้นในการพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการและอำนาจในการให้ความเห็นชอบนั้นเป็นอำนาจของรัฐมนตรีเจ้าสังกัด ดังนั้น ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองฯ ที่กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หรือผู้ที่รัฐมนตรีมอบหมายให้ความเห็นชอบในหลักการของโครงการที่จะมอบหมายให้เอกชนดำเนินการ หรือร่วมดำเนินการกำจัดมูลฝอย จึงเป็นไปตามหลักการเดียวกับกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุน ซึ่งไม่ใช่การเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใดโดยเฉพาะ และหลังจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความเห็นชอบแล้ว อปท. จะดำเนินการคัดเลือกเอกชนโดยนำหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมาบังคับใช้โดยอนุโลม</p> <p>การฝังกลบหรือเทกองไม่ใช่การจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเพราะยังคงมีปริมาณขยะตกค้างอยู่เป็นจำนวนมาก และใช้เวลานานในการย่อยสลาย ส่วนการเผา</p>	-

หัวข้อ	รายละเอียด	สำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง
	<p>เพื่อลดปริมาณขยะนั้น นับเป็นวิธีที่จะทำให้การจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ และสามารถนำพลังงานที่เกิดจากการเผาขยะไปใช้ประโยชน์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ จึงเป็นวิธีการที่เกิดประโยชน์สูงสุดและได้มีการกำหนดไว้ใน Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตราย รวมทั้งแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔ แล้ว ทั้งนี้ การขายกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้เข้าสู่ระบบไฟฟ้าของประเทศจะเป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงพลังงาน และคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานซึ่งได้กำหนดโควตาและอัตราค่าไฟฟ้าในการรับซื้อพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะเป็นพลังงานทดแทนประเภทหนึ่งซึ่งจะเป็นปัจจัยหนึ่งในการส่งเสริมให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะของประเทศด้วย</p> <p>ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการว่า ขยะเกิดที่ไหน ต้องกำจัดที่นั่น เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบร่วมกันในพื้นที่ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว รัฐบาลจึงได้มีข้อยกเว้นใน ๒ ประเด็นที่สำคัญ ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. การยกเว้นการปฏิบัติตามผังเมืองให้สามารถก่อสร้างสถานที่กำจัดขยะในพื้นที่สีเขียวได้ เพราะสถานที่กำจัดขยะจำเป็นต้องอยู่ห่างจากชุมชนในระยะที่เหมาะสม อย่างไรก็ตามต้องมีการควบคุมการดำเนินงานไม่ก่อให้เกิดมลภาวะหรือเหตุรำคาญแก่สภาพแวดล้อมโดยรอบอย่างเคร่งครัดด้วย ๒. การนำประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice : CoP) ไปปฏิบัติสำหรับโครงการที่เข้าข่ายได้รับการยกเว้น ไม่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงเป็นการอำนวยความสะดวกให้การดำเนินโครงการโรงไฟฟ้างดงามเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แต่ยังคงมีมาตรการควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 	
๖. งานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เติน - วิ่งการกุศล	<p>ขอเชิญชวนประชาชนหันมาออกกำลังกายให้มากขึ้นเป็นกิจวัตร โดยการวิ่ง นับว่าเป็นการออกกำลังกายที่ไม่ต้องลงทุนมาก หากเป็นการวิ่งการกุศลแล้วจะได้บุญไปด้วย เช่น งานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เติน - วิ่งการกุศล เพื่อหาเงินรายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งทั่วประเทศ อีกทั้งเป็นการสนองพระปณิธานในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนมีสุขภาพดี และมีคุณภาพที่ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะผู้ป่วยยากไร้ในท้องถิ่นห่างไกล ให้ได้รับโอกาสเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุข ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อการรักษาที่มีคุณภาพ อย่างเท่าเทียมกัน โดยสามารถร่วมสร้างกุศล ด้วยการร่วมกิจกรรม เติน - วิ่ง ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤศจิกายนนี้ หรือร่วมแสดงพลังน้ำใจคนไทย ด้วยการสมทบทุนตามช่องทางต่าง ๆ เช่น www.crcharityrun.com หรือโทรศัพท์ ๐๖๔-๕๘๕-๕๒๓๐, ๐๖๔-๕๘๕-๕๒๕๖, ๐๖๔-๕๘๕-๕๒๕๗ นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป</p>	-